



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒ ๐๕๙๙๐.....

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๑/ว ๔๓๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส.๑๖๐๑.๓/ว ๒๕๐๗
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้
มาเพื่อทราบ และแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ
<http://www.forest.go.th/songkhla13/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายณเรศน์ อูสมมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖

ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๕๐๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ว ๑๐/๒๕๔๘) ฉบับลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้
มาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<http://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html> และ <http://www.forest.go.th/person/>


(นายอดิศร นุชดำรงค์)
อธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ว ๑๐/๒๕๔๘)

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้

ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้
ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ว ๑๐/๒๕๔๘) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้ ดังนี้

๑. รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เอกสารแนบ ๑)

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๒๑ อัตรา
ในสังกัดกรมป่าไม้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใน “วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔” รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

๑) การแต่งกายให้ข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลฯ
แต่งเครื่องแบบชุดอนุรักษ์ป่าอ่อน (๒/๑)

๒) เป็นหน้าที่ของข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลฯ
ที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง

๓) ให้ข้าราชการ...

๓) ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลฯ มารายงานตัว โดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

๔) ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลฯ ต้องนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก็ได้

๕) ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลฯ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด และเมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๖) ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลฯ จะต้องไม่ทำการทุจริตในการสอบ หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือรบกวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายอื่น หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทำการทุจริตให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ โดยอาจจะไม่แจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ ทราบก็ได้ และอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนนทุกองค์ประกอบของการคัดเลือก รวมทั้งพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการด้วย

๗) หากปรากฏภายหลังว่า ข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลฯ รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว ๑๐/๒๕๔๘ และประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทราบและปฏิบัติ หากไม่มีรายชื่อปรากฏตามประกาศนี้ หรือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการใด โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจิระศักดิ์ ชูความดี)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล (ว ๑๐/๒๕๔๘)